
 
รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

สมัยสามัญ  สมัยท่ี 2  ประจําป ๒๕61 
วันท่ี  1  สิงหาคม  ๒๕61   เวลา  09.๐๐ น.   

ณ  หองประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (ช้ัน๑๑)      

******************** 

ผูมาประชุม 
1.นายเศรษฐา  ปตุเตชะ    ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
2.นายอดุลย  นิยมสมาน  รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (1) 
3.นางสาวอุมา   วิภูษณะ   เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
4.นายอุทิศ ซ่ือประเสริฐ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ.เมือง 
5.นายกําจัด  ผลศิริ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 4 อ.เมือง 
6.นายรุงโรจน   ศิลมัฐ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๕ อ.เมือง 
7.นายอรรควุฒิ  อรรถรุงโรจน   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.เมือง 
8.นายสุจินต สาครเสถียร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 9 อ.เมือง 
9.นายศุภชัย  จิตรดล   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 11 อ.เมือง
10.นายวรเศรษฐ   วงษไพศาล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 11 อ.เมือง 
11.นายนพดล  โสภณ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 12 อ.เมือง 
12.นายภัคปพิภพ  นิธิขวัญจิตร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.แกลง 
13.นายเจษฎา  สุนทรเวชพงษ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3 อ.แกลง 
14.นายหมอขวด   เหล็กเพ็ชร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 5 อ.แกลง 
15.นายบรรพต  เอ้ือตระกูล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 6 อ.แกลง 
16.นายเสนาะ  ยมหา   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 3  อ. บานคาย 
17.นายนิรันดร  ปรัชญกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1  อ.บานฉาง 
18.นายสุรินทร  เปาอินทร  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2  อ. บานฉาง 
19.นายไพรวัลย  จิตตปลื้ม  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต ๓ อ. บานฉาง 
20.นายมนัส  สมศักดิ์   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.วังจันทร  
21.นายพายัพ  ผองใส   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง อ.เขาชะเมา  
22.นายเดชาธร รูปเลขา  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.นิคมพัฒนา 
23.นายเดชา  บุญธรรม   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.นิคมพัฒนา  

ผูไมมาประชุม 
1.นางกนกวรรณ  เบญจาทิกุล  รองประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  (2) 
      (ลากิจ) 
2.นายสาธิต  อรุณเวสสะเศรษฐ  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.เมือง  
3.นายธนนรินทร  สุขใจ   สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 1 อ.ปลวกแดง 
4.นายกิตติกร มานะอนันตกุล  สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เขต 2 อ.ปลวกแดง 
   
 
 
 
       ผูเขารวมประชุม... 
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ผูเขารวมประชุม 
1.นายปยะ  ปตุเตชะ   นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
2.นายกิตติ  เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (๒)  
3.นายโชดก  วิริยะพงษ  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
4.นายเสรี  สุวรรณวิจิตร  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  
5.นายอดิศักดิ์  ทองจันทรแกว  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
6.นายสุรินทร  แสงทอง   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  (1) 
7.นายสมศักดิ์  เกตุสาคร   รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (2) 
8.นางภัทรภร  อุฬารวิจิตร  หัวหนาฝายกิจการสภา อบจ.  
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองกิจภารสภา อบจ.  
9.นางลัดดาวัลย  ชาไธสง   ผูอํานวยการกองแผนและงบประมาณ  
๑0.นางนวลฉวี  เสียงประเสริฐ  ผูอํานวยการกองคลัง    
11.นางสาวธัญชนก ศรีรัตน   หัวหนาฝายบัญชี  
      รักษาราชการแทนผูอํานวยการกองพัสดุและทรัพยสิน  
12.นางขนิษฐา  สัสดีพันธ  ผูอํานวยการกองชาง 
13.นายอรุโณ  อิศรวิชิตชัยกุล  ผูอํานวยการกองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  
14.นางสาวราตรี  คุมญาติ   ผูอํานวยการกองการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม 
15.นางสาวไพรัตน เพ็ชรมณี  ผูอํานวยการกองการเจาหนาท่ี  
16.นางสาวบงกช พิพัฒนจําเริญกุล  นักวิชาการตรวจสอบภายในชํานาญการ รักษาราชการแทน 
      หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน 
17.นายอรุณ  วิชกิจ   ผูเชี่ยวชาญดานการวางแผนฯ  
18.นางสาวภรณภัทรธัญ  งามวงศเงิน  ผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
19.นายประพันธ  ภูมิวารินทร  ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง  
20.นางสาววัชราภรณ สมพงษผึ้ง  ครูวิทยฐานะ ครูชํานาญการพิเศษ รักษาราชการแทน  

ผูอํานวยการโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบานคาย 
(วัดหวายกรอง) 

21.นางธีระนันท  คําทอง   นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ  
22.นางสาวสกาวกาญจน วงเวียน   ผูชวยนักจัดการงานท่ัวไป  
23.นางสาวศิริวิมล ดีบุญมี ณ ชุมแพ  นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ  
24.นางสุมาลี  ถาวรวิริยะนันท  รองผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตากสินระยอง  
25.นายพงศา  ชพานนท  นักวิชาการศึกษาชํานาญการ  
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายบริหารการศึกษา 
26.จาเอกมนตชัย จันทรไข   นักจัดการงานท่ัวไปชํานาญการ  
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสงเสริมการศึกษา  
27.นางประภาวรรณ ทองรัศมี   หัวหนาฝายบริหารงานท่ัวไป  
28.นายประเสริฐ เกตุปาน   นายชางโยธาอาวุโส  
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายสํารวจและออกแบบ  
 
 

29.นายสมพงษ... 
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29.นายสมพงษ  บุตรสายน้ํา  นายชางโยธาอาวุโส  
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายทางหลวงทองถ่ิน  
30.นางธัญวรัตน  อัฒจักร   หัวหนาฝายสงเสริมการมีสวนรวมฯ  
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายการจัดหาพัสดุและทรัพยสิน 
31.นางรุงนภา  แจงรุงเรือง  หัวหนาฝายควบคุมตรวจสอบพัสดุ  
32.นางสาวกัทลี  ดอกไม   ผูชวยนักประชาสัมพันธ  
33.นายณัฐพงศ  นวพันธุ   นักประชาสัมพันธปฏิบัติการ  
34.นายภาคภูมิ  สุวรรณโชติ  นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ  
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายนโยบายและแผน  
35.นางโชติรส  เบาสูงเนิน  นักพัฒนาชุมชนชํานาญการ  
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายพัฒนาเศรษฐกิจฯ  
36.นายนุกูล  นาคะเกตุ  หัวหนาฝายกอสรางฯ  
37.นางสาวสุภา  บูรณยาพร  หัวหนาฝายเรงรัดและจัดเก็บรายได  
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายการเงิน  
38.นางวริยา  เวทวงค   หัวหนาฝายการเงิน  
      รักษาการในตําแหนงหัวหนาฝายเรงรัดและจัดเก็บรายได
39.นางสาวชบาไพร สติดี   สถานีวิทยุกระจายเสียงกรมประมงระยอง  
40.นายไพบูลย  สุวรรณวัฒน  เจาหนาท่ีสื่อสาร  
41.นายกรกฎ  มะลิพันธ  ผูชวยนิติกร  
42.นายประเวชร เมฆเสรี   พนักงานขับรถยนต  
43.นางณิชาพร   คุมทวม   หัวหนาฝายงบประมาณฯ  
44.นายประสิทธิ์  ธารศิริสิน  นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ  
45.นายสุริยะ  ศิริวัฒน   หัวหนาฝายสิ่งแวดลอม  
46.นางสาวเสาวนีย แสนเจก   ผูชวยนักจัดการงานท่ัวไป  
47.นายวัฒนพงษ กนกแกว  รองผูอํานวยการโรงเรียนมัธยมตากสิน 
48.นางจันทรทรา โสภา    หัวหนาฝายการประชุม  
49.นายอิทธิพล  ปรีชายศ   เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
50.นายชยุตม  ลอยสมุทร  ผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร  
51.นางสาวน้ําเพชร กลอมเกลี้ยง  ผูชวยนักวิชาการคอมพิวเตอร  

เริ่มประชุมเวลา  09.10  น. 

นางสาวอุมา วิภูษณะ    เม่ือท่ีประชุมพรอม  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๗ พระราชบัญญัติ องคการ
เลขานุการสภาฯ  บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๐ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ.๒๕๕๒  และขอ ๒๕       
  ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๗  และแกไขเพ่ิมเติมถึง 
  (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  บัดนี้ มีสมาชิกสภาฯ ลงชื่อ  และอยูในหองประชุม          

จํานวน .......22....... คน ครบองคประชุม  
 
 
 

เรียนเชิญ... 
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เรียนเชิญประธานสภาฯ  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
                 เรียนเชิญประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯคนท่ี ๑ และคนท่ี ๒ ข้ึนสูบัลลังก  

เรียนเชิญประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง กลาวเปด              
ประชุม ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ เรียน ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานสมาชิกสภาองคการบริหาร
ประธานสภาฯ    สวนจังหวัดระยอง ทานหัวหนาสวนราชการ สื่อมวลชน และผูมีเกียรติ ทุกทาน กระผมรูสึก
  เปนเกียรติ  และมีความยินดีเปนอยางยิ่ง  ท่ีไดจัดใหมีการประชุมสภาองคการบริหารสวน
  จังหวัดระยอง  เนื่องจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดเสนอญัตติตอสภา
  องคการ บริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือใหพิจารณาตามท่ีระเบียบกฎหมายกําหนด ดังนั้น                      
  เพ่ือประโยชนแหงองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  สภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง               
  จึงไดนัดประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัย ท่ี 2 ประจําป  
  ๒๕61 ในวันนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวาบรรยากาศแหงการประชุมในครั้งนี้ จะกอใหเกิดความ     
  รวมมือรวมใจของทุกฝาย เพ่ือใหมีประสิทธิภาพในการพัฒนาและจะเกิดประโยชนแกองคการ    
  บริหารสวนจังหวัดระยองสืบไป บัดนี้ไดเวลาอันสมควรแลว  กระผมขอเปดการประชุมสภา   
  องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยสามัญ สมัย ท่ี 2 ประจําป ๒๕61 ครับ 

ระเบียบวาระท่ี ๑       เรื่อง  ท่ีประธานแจงใหท่ีประชุมทราบ         

นายเศรษฐา ปตุเตชะ องคการบริหาร สวนจังหวัดระยอง ขอสงเรื่องสรุปผลประเมินการจัดบริการสาธารณะ 
ประธานสภาฯ องคการบริหารสวนจังหวัดระยองการประเมินตนเอง ตามเกณฑตัวชี้วัดและคาเปาหมาย   

ข้ันต่ํา การจัดบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มาเพ่ือใหสภาองคการ
บริหารสวนจังหวัดระยองรับทราบ เอกสารไดวางไวบนโตะของทุกทานแลว   

ระเบียบวาระท่ี 2      เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
   สมัยวิสามัญ สมัยท่ี 2 ประจําป 2561 เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน 2561  
           (คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ  
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน           
เลขานุการสภาฯ พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  

 ขอ ๓๓  รายงานการประชุมสภาทองถ่ินทุกคราว ตองใหคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมไดตรวจสอบ  แลวใหทําสําเนารายงานการประชุมซ่ึ งคณะกรรมการตรวจ
รายงานการประชุมไดตรวจสอบแลวข้ึนอยางนอยสองฉบับเพ่ือใหสมาชิกสภาทองถ่ินไดมี
โอกาสตรวจดูไดกอนเวลาประชุมไมนอยกวาหนึ่งวัน เพ่ือใหสภาทองถ่ินรับรองรายงานการ
ประชุมนั้น 

 การแกไขถอยคําในรายงานการประชุมใหกระทําโดยมติของท่ีประชุมสภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอเชิญประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม  รายงานผลการตรวจสอบ 
ประธานสภาฯ  รายงานการประชุม 
 
 

ส.อบจ.วรเศรษฐ... 
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ส.อบจ.วรเศรษฐ วงษไพศาล  เรียน ทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และ ทานสมาชิกสภาฯ    
กรรมการ/เลขานุการ ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายวรเศรษฐ วงษไพศาล สมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 11 อําเภอเมืองระยอง  ไดรับมอบหมายจากประธาน  
กรรมการฯ ใหรายงานผลการตรวจรายงานการประชุมครับ 

ดวยคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ไดนัดประชุมคณะกรรมการฯ              
ครั้งท่ี 4/25๖1 เม่ือวันท่ี 12 กรกฎาคม  ๒๕๖1 เวลา 10.00 น. ณ หองประชุม 2 (ชั้น 9) 
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เพ่ือตรวจสอบรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง  กอนนําเสนอตอสภาฯ เพ่ือรับรองตามขอ ๓๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย 
วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๗ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒)        
พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงขอรายงานผลการตรวจสอบ ดังนี้      
   ขอ ๑  ท่ีประชุมคณะกรรมการฯ  มีนายอดุลย  นิยมสมาน เปนประธานกรรมการ              
นายวรเศรษฐ วงษไพศาล  เปนกรรมการและเลขานุการ 
   ขอ ๒  มีผูมาชี้แจงรายละเอียดรายงานการประชุม ไดแก นางสาวอุมา วิภูษณะ  
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ  
   ขอ ๓  รายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง วันท่ี 25 มิถุนายน ๒5๖1              
มีจํานวน 37 หนา มีสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มาประชุมจํานวน 23 คน         
ไมมาประชุมจํานวน 2 คน  ลาประชุมจํานวน 2 คน มีการประชุมท้ังสิ้น  จํานวน 12 วาระ     
โดยท่ีประชุมมีมติอนุมัติและเห็นชอบตามท่ีไดเสนอ 

   ระเบียบวาระท่ี 12 เรื่องอ่ืนๆ มีผูเสนอ ดังนี้  
   1. นายศุภชัย จิตรดล สอบถามเรื่อง  ปญหารถติดบริเวณโรงเรียนอัสสัมชัญฯ และ

สนามกีฬา อบจ.ระยอง 
   2. นายภัคปพิภพ นิธิขวัญจิตร  ประชาสัมพันธ เรื่อง  ขอเชิญผูบริหาร และ ส.อบจ.  

ทุกทาน รวมงานวันสุนทรภูกวีโลก จังหวัดระยอง ครั้งท่ี 49 ประจําป 2561 ในวันอังคารท่ี 
26 มิถุนายน พ.ศ. 2561  

   3. นายเดชา บุญธรรม แจงเรื่อง ไฟแดงทางสาย 13 แถวนิคมพัฒนา ชํารุด       
เกิดอุบัติเหตุบอย 

   โดยเลิกประชุมเวลา 16.00 น.  

ขอ ๔ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเห็นชอบใหเสนอ
ตอสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เพ่ือรับรองในการประชุมสภาองคการบริหารสวน
จังหวัดระยองคราวตอไป 

   จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาฯ โปรดพิจารณา 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2 
ประธานสภาฯ  ประจําป ๒๕๖1 เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน ๒๕๖1 ซ่ึงไดแจกให ทุกทานอานลวงหนาแลว     
      มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะขอแกไขเปลี่ยนแปลงหรือไม 
   ถาไมมี ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯ ท่ีอยูใน ท่ีประชุม วาครบ

จํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม   
 
 

มีสมาชิกสภาฯ... 
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มีสมาชิกสภาฯ จํานวน......23.......คน  ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม    
สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการ บริหารสวน

จังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจําป ๒๕๖ 1 เม่ือวันท่ี  25 มิถุนายน ๒๕๖1 
โปรดยกมือข้ึน  

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมรับรองรายงานการประชุมสภา องคการบริหารสวน
จังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ  สมัยท่ี 2 ประจําป ๒๕๖ 1 เม่ือวันท่ี  25 มิถุนายน ๒๕๖1  
โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม            รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  สมัยวิสามัญ 
สมัยท่ี 2 ประจําป ๒๕๖1  เม่ือวันท่ี 25 มิถุนายน ๒๕๖1 

    รับรอง           จํานวน ....... 21.......คะแนนเสียง 
    ไมรับรอง        จํานวน ......... -.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง     จํานวน ........2... ......คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑    
       (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ)  

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ   

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
เลขานุการสภาฯ  ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขอ ๒๗   การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและ สิ่งกอสราง  
ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจ
อนุมัติของสภาทองถ่ิน       

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ  

นายปยะ ปตุเตชะ  มอบนายกิตติ  เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  คนท่ี  2 
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ  

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียนทาน ประธานสภา องคการบริหาร สวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิก สภาฯ  
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายกิตติ  เกียรติ์มนตรี  รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

ระยอง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1  

ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีความจําเปนตองขออนุมัติ โอนงบประมาณ
รายจายประจําป งบประมาณ  พ.ศ. 2561 ดังนี้  

   โอนลด    
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริหารงานคลัง 
 
 
 

งบบุคลากร... 
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งบบุคลากร 
เงินเดือน (ฝายประจํา) 
- เงินเดือนพนักงาน 

โอนเพ่ิม 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง คาจัดซ้ือรถบรรทุกดีเซล 4 ประตู 

   จึ งขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ          
พ.ศ. 2561  ดังกลาวนี้  มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองไดพิจารณ าอนุมัติ  
กระผมขออนุญาตทานประธานฯ อภิปรายเก่ียวกับญัตตินี้เพ่ิมเติมนะครับ ซ่ึงเดิมเราไดตั้ง
เงินเดือนพนักงานไวท่ีกองพัสดุและทรัพยสินนะครับ เงินเดือนของพนักงานกองพัสดุและ
ทรัพยสินท่ีตั้งไวนั้นประมาณ 7,718,640 บาท ซ่ึงเราประมาณการไวแลววานาจะเหลือ   
เราก็จะโอนลดครั้งนี้ 814,000 บาท มาตั้งเพ่ิมไวเปนคาซ้ือรถบรรทุก ซ่ึงเราจะไปแกไขคําชี้แจง
ประกอบงบประมาณในระเบียบวาระท่ี 5 ครับ จึงเรียนมาเพ่ือโปรด พิจารณาอนุมัติ ครับ 
ขอขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม ถามีขอเชิญครับ 
ประธานสภาฯ   ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม              

วาครบจํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม 
   มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......23.......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 

  สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖1  โปรดยกมือข้ึน 

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖1  โปรดยกมือข้ึน       

มติท่ีประชุม       อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖1     
    อนุมัติ       จํานวน ........ 21.......คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน .......... -.........คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง   จํานวน ......... 2.........คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4     เรื่อง  ญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑  
เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม   

       (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  เปนผูเสนอ)  

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ   

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
เลขานุการสภาฯ  ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 

ขอ ๒๗... 
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ขอ ๒๗   การโอนเงินงบประมาณรายจายในหมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง  

ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยนหรือโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม ใหเปนอํานาจอนุมัติของ
สภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ  

นายปยะ ปตุเตชะ  มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 2 
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ  

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

ระยอง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 
เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  เนื่องจากในระเบียบวาระท่ี 4 ทางฝายบริหารมีความจําเปน  
ตองนําโครงการมาเพ่ิมในการตั้งจายเปนรายการใหมครั้งนี้ จึงจะขออนุญาตทานประธานสภาฯ 
แจกเอกสารใบแทรกในท่ีประชุมดวยครับ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  อนุญาตครับ เชิญเจาหนาท่ีแจกเอกสารครับ 
ประธานสภาฯ 

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  มีความจําเปนตองขออนุมัติโอนงบประมาณ 
รองนายก อบจ.(๒)  รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  ดังนี้  

 โอนลด 
   แผนงานบริหารงานท่ัวไป 

งานบริหารท่ัวไป 
งบลงทุน 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพักกองกิจการสภาฯ และกองการเจาหนาท่ี  
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน 
คาครุภัณฑ 
- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  กองคลังและหนวยตรวจสอบภายใน 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
คาตอเติมหรือดัดแปลงอาคารบานพัก 
- คาปรับปรุงซอมแซม ตอเติม อาคารสํานักงานองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

บานพัก ขาราชการและลูกจางประจํา  (กองคลัง) 
 
 

แผนงานบริหารงานท่ัวไป... 
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แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบดําเนินงาน 
หมวดคาตอบแทน ใชสอยและวัสดุ 
ประเภท คาใชสอย 
- รายจายเพ่ือใหไดมาซ่ึงบริการ (กองแผนและงบประมาณ) 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
คาครุภัณฑ 
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 
- โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินระยอง 
- โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินบานคาย (วัดหวายกรอง) 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
คากอสรางส่ิงสาธารณูปการ 
- โครงการกอสรางโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินแกลง หมูท่ี 1 ตําบลทางเกวียน 

อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับมัธยมศึกษา 
งบลงทุน 
คาครุภัณฑ 
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ 
- โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ 
งบลงทุน 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- โครงการบริหารจัดการพ้ืนท่ีอุทยานสวนดอกไมฝายบานคาย  สํานักปลัดฯ 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานกําจัดขยะมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
ประเภท คาครุภัณฑ 
- คาบํารุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ  กองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

โอนเพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม 
แผนงานบริหารงานท่ัวไป 
 
 

งานวางแผนสถิติ... 
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งานวางแผนสถิติและวิชาการ 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร คาจัดซ้ือจอรับภาพ แบบ Video wall  
- ประเภท คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง คาจัดซ้ือรถบรรทุกดีเซล 
แผนงานเคหะและชุมชน 
งานไฟฟาถนน 
งบลงทุน 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
คากอสรางส่ิงสาธารณูปโภค 
- โครงการกอสรางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายน้ําเปน-มะง่ัว  หมูท่ี 6 

ตําบลน้ําเปน อําเภอเขาชะเมา   มีความคาบเก่ียวตอเนื่องกับหมูท่ี 9 ตําบลทุงควายกิน 
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

- โครงการกอสรางถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน รย.ถ.10028 สายบานคลองคา-
บานหนองแพงพวย  อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

- โครงการกอสรางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายกระแสบน-อูทอง   
หมูท่ี 1,9,14 ตําบลกระแสบน มีความคาบเก่ียวตอเนื่องกับหมูท่ี 5  ตําบลบานนา อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 

- โครงการกอสรางปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีต  สายคลองปูน-   
ทุงควายกิน หมูท่ี 7,5 ตําบลคลองปูน มีความคาบเก่ียวตอเนื่องกับหมูท่ี 4 ตําบลทุงควายกิน 
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

- โครงการกอสรางปรับปรุงถนนลาดยางพาราแอสฟลทติกคอนกรีต สายกํานันอาน-
หนองไทร หมูท่ี 8,13 ตําบลบานนา มีความคาบเก่ียวตอเนื่องกับ หมูท่ี 5 ตําบลทุงควายกิน 
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

- โครงการกอสรางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  สายอนามัย-เขาซุม  หมูท่ี 1,8 
ตําบลสองสลึง อําเภอแกลง มีความคาบเก่ียวตอเนื่องกับหมูท่ี 6 ตําบลกะเฉด อําเภอเมือง
ระยอง จังหวัดระยอง 

- โครงการกอสรางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองแพงพวย-ซอยชาวสวน 
1 หมูท่ี 5,7 ตําบลเนินฆอ มีความคาบเก่ียวตอเนื่องกับหมูท่ี 1 ตําบลหวยยาง อําเภอแกลง 
จังหวัดระยอง 

- โครงการกอสรางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายโรงเลื่อย-เขาไมแกว หมูท่ี 8 
ตําบลกระแสบน มีความคาบเก่ียวตอเนื่องกับ หมูท่ี 8  ตําบลทางเกวียน อําเภอแกลง   
จังหวัดระยอง 

- โครงการกอสรางสะพาน ถนน รย.ถ.10055 สายบานหวยทับมอญ-บานชําฆอ  
อําเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 

- โครงการกอสรางปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงโม หมูท่ี 5 ตําบลวังหวา 
มีความคาบเก่ียวตอเนื่องกับ หมูท่ี 8 ตําบลหวยยาง อําเภอแกลง จังหวัดระยอง 

 
 

- โครงการ... 
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- โครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหนาสถานศึกษา  ถนน รย.ถ.10062    
สายตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3143-บรรจบทางหลวง หมายเลข 3191 อําเภอ        
นิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 

แผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
คากอสรางส่ิงสาธารณูปการ 
- โครงการกอสรางลานกีฬาอเนกประสงคในพ้ืนท่ีโรงเรียนวัดบานนา 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- โครงการปรับปรุงสนามกีฬาในพ้ืนท่ีโรงเรียนวัดเขานอย  
 แผนงานการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
งานศึกษาไมกําหนดระดับ 
งบลงทุน 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- โครงการปรับปรุงลูวิ่งพรอมรางระบายน้ําสนามกีฬาภายในวิทยาลัยเทคนิคระยอง 
แผนงานสาธารณสุข 
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน 
งบลงทุน 
ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- โครงการปรับปรุงพ้ืนท่ีเพ่ือกอสรางศูนยฟนฟูสมรรถภาพและคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ

จังหวัดระยอง 
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 
งานกีฬาและนันทนาการ 
งบลงทุน 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
คาบํารุงรักษาและปรับปรุงท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- โครงการปรับปรุงภูมิทัศนอุทยานสวนดอกไมฝายบานคาย 
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 
งานบริหารงานท่ัวไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 
 
 
 

งบลงทุน... 
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งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ  โครงการติดตั้งกลองวงจรปด (CCTV) 
- ประเภท คาครุภัณฑสํานักงาน  จํานวน 2 โครงการ 

1. โครงการติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ 
2. คาจัดซ้ือลิฟตพรอมติดตั้ง 

  จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2561  
ดังกลาวนี้มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ไดพิจารณาอนุมัติ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง ชี้แจงเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ  

นายปยะ ปตุเตชะ  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  และทานสมาชิก สภาฯ  
นายก อบจ. ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

ขออนุญาตทานประธานสภาฯ ชี้แจงเพ่ิมเติม ผมเรียนวาขณะนี้ฝายบริหาร ซ่ึงผมพยายามท่ี
จะเก็บรวบรวมงบประมาณของป 2561 ขณะนี้ผมอยูในชวงปลายปงบประมาณ อีก 2 เดือน
งบประมาณป 2561 ก็จะหมด เดือนสิงหาคม เราก็จะเริ่มทํางบประมาณป 2562 ใหแลวเสร็จ
ตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทยและรัฐบาล ขณะนี้เราใหทุกกองท่ีเคยของบประมาณเรา
ไวและดูวาจะมีเงินท่ีคาดวาจะเหลือ เชน ระเบียบวาระท่ี 3 เงินเดือนท่ีเราตั้งไว เราคาดวาจะ
เหลือ 7-8 แสนบาท เราก็โอนมา ฉะนั้นแหลงท่ีมาของการโอนเงินตั้งจายเปนรายการใหมนี้ 
เปนเงินงบประมาณของป 2561 ซ่ึงจะมาจากสวนท่ีกองตางๆ ตั้งไว และโครงการตางๆ     
ท่ีอาจจะมีเงินเหลือจากการประมูลต่ํากวางานหรือโครงการท่ียังไมไดดําเนินการหรือติดขัด
ปญหาเรื่องขอใชปาสงวน ท้ังหลายท้ังปวงเราก็จะเก็บมาตั้งจายเปนรายการใหม            
ทานประธานสภาฯ ทานสมาชิกสภาฯ ผูทรงเกียรติก็จะมองวา แลวฝายบริหารเอาแผนงาน
และโครงการท่ีมาเพ่ิมเปนรายการใหมจากไหน ผมเรียนวาเราก็เอาแผนของป 2561     
เพราะเงินในป 2561 ตองดูวามีแผนของป 2561 ดวย เพราะฉะนั้นโครงการท่ีจะตั้งจาย
เปนรายการใหม ตองอยูในแผนป 2561 ถาไมมีในแผนป 2561 ก็ใชเงินป 2561 ไมได    
นี่ก็คือขอจํากัด เพราะฉะนั้นรายการตอจากนี้ไปท่ีตั้งจายเปนรายการใหมท่ีเสนอไป จึงเปน
โครงการท่ีเหลือจากป 2561 ท่ียังตกคางอยู เราก็เก็บโครงการตางๆ เพราะฉะนั้น          
ในโครงการท่ีเสนอคราวนี้ทานจะเห็นวาเปนโครงการท่ีอยูในอําเภอแกลงมากหนอย แตวา   
อันนี้เราเพ่ิงโอนครั้งแรก เราจะตองมีครั้งตอไปอีกของป 2561 และเม่ือมีโครงการตางๆ ท่ียัง
ไมไดดําเนินการนั้น ก็ตองไปอยูในแผนของป 2562 และในขณะนี้เราก็เริ่มทํางบประมาณ
ของป 2562 แลว เพราะฉะนั้นงบประมาณป 2561 กับป 2562 ก็จะสอดคลองกัน เรา
จัดซ้ือจอรับภาพแบบ Video wall ตั้งไว 5,508,000 บาท อันนี้เราก็ไปติดตั้งท่ีหองประชุม
ท่ีอางเก็บน้ําดอกกราย ถาเราเขาไปก็จะเปนภาพกระดาษปะๆไว ตอไปก็จะเปนจอภาพ
โครงการตางๆ ก็ปรับปรุงหองประชุมใหทันสมัยข้ึน โดยใชระบบอิเล็กทรอนิคส สวนคาจัดซ้ือ
รถบรรทุกดีเซลก็ตองใช รถเกาเรามีนโยบายวาจะประมูลนะครับ ตอไปก็เปนโครงการของ
อําเภอเขาชะเมา เชน ถนนสายน้ําเปน-มะง่ัว ตั้งไว 6,600,000 บาท นี่ก็เปนแผนป 2561 
ท่ียังไมได พอเรามีเงินโอนไปตั้งจายเปนรายการใหม เราก็ไลโครงการพวกนี้ข้ึนมา เพราะอยู 
 
 

ในแผนป 2561... 
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ในแผนป 2561 พอดี เขาก็เลยไดสิทธิ์ แตก็ตองดูตอเนื่องไป พอในป 2562 โครงการตางๆ
ในอําเภอเขาชะเมาก็จะลดนอยลง เพราะถือวาไดงบประมาณเพ่ิมเติมตั้งจายเปนรายการใหม
ของป 2561 ไปแลว แตประเด็นสําคัญท่ีอยากจะเรียนชี้แจงก็คือในใบแทรก เราได
งบประมาณจากกองทุนไฟฟา 140 ลานบาท ทําหอเฉลิมพระเกียรติ์ของในหลวงรัชกาลท่ี 9 
ปรากฏวาเงินท่ีไดมานั้น ไดมาไมครบ มันขาดตัวลิฟต ตัวเครื่องปรับอากาศ เพราะไดแตตึก 
จริงๆ เราตองใชเงินประมาณ 150-160 ลานบาท เพราะฉะนั้นสวนท่ีขาดเราตองรีบเติม 
เพราะในขณะเดียวกัน การกอสรางลิฟต เครื่องปรับอากาศตองไปพรอมกัน จึงตองใชเงิน    
ในป 2561 นะครับ ตอไปโครงการของโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินแกลง โครงการนี้
เราตั้งจายไวในป 2561 เปนเงิน 151,227,000 บาท และป 2562 เราผูกพันไว ขณะนี้  
ป 2561 เราจะหมด เรายังไมไดใชเงินเลย ถาเราไมโอนไป เงินก็จะกองไวเฉยๆ ไมได
ประโยชน เพราะฉะนั้นเราคิดวาในป 2561 ใชเงินไมทันแน เราก็เลยโอนจากป 2561 ของ
โรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินแกลง เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม ในโครงการท่ีเราตอง
ไปทําโรงพยาบาลของผูสูงอายุท่ีสวนสน เปนการเตรียมพรอมวาเราจะเดินหนาโครงการ
ผูสูงอายุท่ีสวนสน เปนเมกะโปรเจคของ อบจ.ระยอง ท่ีมีคนสนใจและรอคอย แตวามันตอง
เริ่มตนดวยการซ้ือท่ีดิน ผมไปดูแลววาท่ีแถวนั้นไรนึง 3 ลานบาท เราไมมีปญญาซ้ือแน      
นะครับ ถาซ้ือตองใชเงินหลายรอยลานบาท เราจึงไปขอใชท่ีสาธารณะ แตปรากฏวา          
ท่ีสาธารณะท่ีเราขอใชเปนท่ีต่ํา เราก็เลยตองตั้งงบประมาณไปถม ถมแลวก็ยังถูกกวาท่ีเราจะ
ไปซ้ือท่ีดิน คราวท่ีแลวเราถมไปแลวสวนหนึ่ง มันยังไมครบ คราวนี้ก็ตองถมเพ่ิมอีก เพ่ือให
เต็มพ้ืนท่ี 150 ไรท่ีเราขอใชไว และยังเหลืออีก 200 ไร ในโครงการท่ีเราจะเพ่ิมเติม แตเฟสแรก 
เราตองไปปรับพ้ืนท่ีถมไวใหหมด เปนเงินอีก 60-62 ลานบาทจากโรงเรียนอนุบาลนานาชาติ  
ตากสินแกลง ในขณะเดียวกันโรงเรียนก็ไมไดไปไหน โรงเรียนก็ยังอยู งบประมาณในป 2561     
ก็เริ่มได ในป 2562 เราก็ไปทดแทนเปนงบผูกพันตอไปท่ีเราโอนออกในคราวนี้ นี่ก็คือสิ่งท่ีเรา
ตองบริหารครับ คือถาเราไมบริหาร เราเห็นเงินกองแลว เราไมบริหาร ไมโอนไป มันก็ไมเกิด
ประโยชน เงินแทนท่ีจะไปทําโครงการท่ีมีความพรอมได ก็ไมไดทํา ท้ังหลายท้ังปวงผมเรียนวา  
เราดําเนินการดวยความรอบคอบและรัดกุมนะครับ เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดกับการบริหารงาน
ของ อบจ.ระยอง และประชาชนพ่ีนองชาวระยอง จึงเรียนมาเพ่ือใหสภาฯ ไดพิจารณาอนุมัติ 
ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม 
   วาครบจํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม  
   มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......23.......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 

  สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 

สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม  โปรดยกมือข้ึน 

 
 
 

มติท่ีประชุม... 
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มติท่ีประชุม       อนุมัติโอนงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑            
เพ่ือไปตั้งจายเปนรายการใหม   

อนุมัติ           จํานวน .....21....คะแนนเสียง 
    ไมอนุมัติ        จํานวน .. .....-......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน ... ...2.....คะแนนเสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่อง   ญัตติขออนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖1 

 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ   

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยวิธีการงบประมาณขององคกรปกครองสวน
เลขานุการสภาฯ  ทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๑ และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓ 

ขอ 29  การแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย ในหมวดคาครุภัณฑ 
ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีทําใหลักษณะ ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือเปลี่ยนแปลงสถานท่ี
กอสรางใหเปนอํานาจอนุมัติของสภาทองถ่ิน 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ  

นายปยะ ปตุเตชะ  มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 2 
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ  

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

ระยอง ขอเสนอญัตติเรื่อง ขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงประกอบงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖1 

ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง มีความจําเปนตองขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลง
คําชี้แจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ  พ.ศ. 2561 ดังนี้  

แผนงานบริหารงานท่ัวไป  
งานบริหารงานคลัง 
งบลงทุน 
หมวดคาครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
- ประเภท คาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง กองพัสดุและทรัพยสิน 
แผนงานการศึกษา 
งานระดับกอนวัยเรียนและประถมศึกษา 
งบลงทุน 
คาท่ีดินและส่ิงกอสราง 
คากอสรางส่ิงสาธารณูปการ 
 
 

- โครงการกอสราง... 
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- โครงการกอสรางโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินแกลง หมูท่ี 1 ตําบลทางเกวียน 
อําเภอแกลง จังหวัดระยอง  

  จึงขอเสนอญัตติขออนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ประกอบงบประมาณ รายจาย
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.25 61  ดังกลาวนี้ มาเพ่ือใหสภาองคการบริหารสวน จังหวัด
ระยอง ไดพิจารณาอนุมัติ   

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง ชี้แจงเพ่ิมเติม 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  และทานสมาชิก สภาฯ  
นายก อบจ. ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

ญัตตินี้เปนญัตติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจง ในรายละเอียด ก็เรื่องเดิมนะครับ เรื่องโครงการ
กอสรางโรงเรียนอนุบาลนานาชาติตากสินแกลง เดิมเราตั้งไวในป 2561 ผูกพันป 2562 
เปนเงิน 151,227,000 บาท และป 2561 เราตั้งไว 96,000,000 บาท ป 2562 
เปนเงิน 55,227,000 บาท คือเราตั้งป 2561 ไวเยอะ พอเราดําเนินการป 2561 ไมทัน 
มีความลาชา เราจะสิ้นปงบประมาณป 2561 อยูแลว เงินใชไมทันแน เราก็โอนไป         
ตั้งรายการใหม ฉะนั้นป 2561 จะเหลืออยู 20,000,000 บาท ไปปรับปรุงท่ีดิน
โรงพยาบาลผูสูงอายุ พอป 2562 ก็ตองมาตั้งจายเปนรายการใหม ก็ตองเพ่ิมงบประมาณ
ในป 2562 เพ่ิมข้ึนในสวนท่ีหายไป แตเรามีปญหาอีกวามีหนังสือสั่งการมาอีกวาเดี๋ยวนี้   
จะตั้งโครงการท้ังหลายท้ังปวงท่ีเปนอาคารนั้น ตองแยกไฟฟาออก แยกระบบคอมพิวเตอรออก 
เพราะฉะนั้นจึงตองมาเปลี่ยนแปลงในรายละเอียดในวาระนี้นะครับ และเนื่องจากมีการปรับ
ปริมาณงานในสวนคาขยายเขตไฟฟาและครุภัณฑออกไป อยางท่ีผมบอกก็คือไฟฟาก็ตองแยก
ออกไป ไฟฟาเราทําเองไมได ก็ตองอุดหนุนไฟฟา ใหไฟฟาเขามาทํา ก็ตองตัดเงินออกไป และ
พวกระบบคอมพิวเตอรก็ตองตัดออกไป เพ่ือดําเนินการใหถูกตามระเบียบ ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม 
ประธานสภาฯ  ถาไมมี  ขอใหเลขานุการสภาฯ ตรวจสอบสมาชิกสภาฯท่ีอยูในท่ีประชุม 
   วาครบจํานวนเปนองคประชุม  ตามระเบียบฯ หรือไม  
   มีสมาชิกสภาฯ จํานวน.......23.......คน ครบองคประชุม ตอไปผมจะขอมติท่ีประชุม 

 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร อนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ.๒๕๖1  โปรดยกมือข้ึน      
 สมาชิกสภาฯ ทานใดเห็นควร ไมอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงคําชี้แจงงบประมาณรายจาย
ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖1  โปรดยกมือข้ึน 

มติท่ีประชุม       อนุมัติแกไขเปล่ียนแปลงคําช้ีแจงงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
อนุมัติ           จํานวน .....21....คะแนนเสียง 

    ไมอนุมัติ        จํานวน .. .....-......คะแนนเสียง 
   งดออกเสียง    จํานวน ... ...2.....คะแนนเสียง 

 

 

ระเบียบวาระท่ี 6... 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่อง เพ่ือทราบ  
  6.1 การประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

(พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 
 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ   

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ องคกร ปกครอง
เลขานุการสภาฯ  สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
   หมวด 5 ขอ 24 ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาท่ีอนุมัติแลว และนําไป

ปฏิบัติ รวมท้ังแจงสภาทองถ่ิน คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการองคการ
บริหารสวนจังหวัด อําเภอ หนวยงานท่ีเก่ียวของ และประกาศใหประชาชนในทองถ่ินทราบ
โดยท่ัวกันภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศใชและปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา
สามสิบวัน 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ  

นายปยะ ปตุเตชะ  มอบนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง คนท่ี 2 
นายก อบจ. แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ  

นายกิตติ เกียรติ์มนตรี  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง และทานสมาชิกสภาฯ 
รองนายก อบจ.(๒) ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายกิตติ เกียรติ์มนตรี รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

ระยอง  ขอเสนอเรื่อง การประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนจังหวั ด
ระยอง (พ.ศ. 2561 - 2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3  

ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของ
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 แลวเสร็จและ
ประกาศใชเม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2561  

เพ่ือใหการประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
(พ.ศ. 2561 – 2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 เปนไปดวยความเรียบรอยถูกตอง ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน           
พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 หมวด 5 ขอ 24 ใหผูบริหารทองถ่ิน
ประกาศใชแผนพัฒนาท่ีอนุมัติแลว และนําไปปฏิบัติรวมท้ังแจงสภาทองถ่ิน   คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอ หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
และประกาศใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศใช
และปดประกาศ โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  

จึงขอแจงการประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง (พ.ศ. 2561-2564) เพ่ิมเติม ฉบับท่ี 3 ดังกลาวนี้มาเพ่ือใหสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยองทราบ  

 
 

นายเศรษฐา ... 
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นายเศรษฐา ปตุเตชะ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม  
ประธานสภาฯ   ถาไมมี ถือวาท่ีประชุมรับทราบ  

ท่ีประชุม   รับทราบ  

 6.2 การประกาศใชแผนพัฒนาทองถิ่นส่ีปขององคการบริหารสวน  
 จังหวัดระยอง (พ.ศ. 2561 - 2564) เปล่ียนแปลง ครั้งท่ี 1 /2561  
 (นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปนผูเสนอ) 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
ประธานสภาฯ   

นางสาวอุมา วิภูษณะ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยการจัดทําแผนพัฒนาของ องคกร ปกครอง
เลขานุการสภาฯ  สวนทองถ่ิน พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2559 
   หมวด 5 ขอ 24 ใหผูบริหารทองถ่ินประกาศใชแผนพัฒนาท่ีอนุมัติแลว และนําไ ป

ปฏิบัติ รวมท้ังแจงสภาทองถ่ิน คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการองคการ
บริหารสวนจังหวัด อําเภอ หนวยงานท่ีเก่ียวของ และประกาศใหประชาชนในทองถ่ินทราบ
โดยท่ัวกันภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศใชและปดประกาศโดยเปดเผยไมนอยกวา
สามสิบวัน 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอเชิญ นายก อบจ.ระยอง แถลงรายละเอียดเก่ียวกับญัตติ 
ประธานสภาฯ 

นายปยะ ปตุเตชะ  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  และทานสมาชิก สภาฯ  
นายก อบจ. ผูทรงเกียรติ ทุกทาน กระผมนายปยะ ปตุเตชะ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

ดวยองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ดําเนินการจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปของ
องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง (พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลง ครั้งท่ี 1/2561    
เสร็จและประกาศใชเม่ือวันท่ี 24 กรกฎาคม 2561 

เพ่ือใหการประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
(พ.ศ. 2561 – 2564) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1/2561 เปนไปดวยความเรียบรอยถูกตอง 
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พ.ศ. 2548 และแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2559 หมวด 5 ขอ 24 ใหผูบริหารทองถ่ิน
ประกาศใชแผนพัฒนาท่ีอนุมัติแลว และนําไปปฏิบัติรวมท้ังแจงสภาทองถ่ิน   คณะกรรมการ
บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ องคการบริหารสวนจังหวัด อําเภอ หนวยงานท่ีเก่ียวของ 
และประกาศใหประชาชนในทองถ่ินทราบโดยท่ัวกันภายในสิบหาวันนับแตวันท่ีประกาศใช
และปดประกาศ โดยเปดเผยไมนอยกวาสามสิบวัน  

จึงขอแจงการประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
(พ.ศ. 2561-2564) เปลี่ยนแปลงครั้งท่ี 1/2561 ดังกลาวนี้มาเพ่ือใหสภาองคการบริหาร
สวนจังหวัดระยองทราบ  ขณะนี้รัฐบาลเนนเรื่องแผน รัฐบาลวางแผน 20 ปของชาติ มีคําสั่ง
ให อบจ.ระยอง ทําแผน 4 ป เปลี่ยนเปน 5 ป เดิม 5 ป เปลี่ยนเปน 4 ป เปลี่ยนไปเปลี่ยนมา
ก็เปนเรื่องของแผน แตประกาศฉบับนี้เปนการประกาศวาแผนท่ีเราประกาศใช 4 ป  

 

มีการเปลี่ยนแปลง... 
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มีการเปลี่ยนแปลง ถามวาเปลี่ยนแปลงดวยสาเหตุใด  คือโครงการท่ีประเมินราคาไว ราคา     
มีการเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงตามราคาน้ํามัน ราคาวัสดุตางๆ ก็มีการเปลี่ยนแปลงได 
เพราะฉะนั้นถาเราเปลี่ยนแปลงเรื่องราคา เรื่องท่ีมีการเปลี่ยนแปลงตางๆ ตองเขา
กระบวนการเปลี่ยนแปลงและตองประกาศใหสมาชิกสภาทองถ่ินทราบ ในระยะเวลา 15 วัน 
หรือ 30 วัน ก็เปนไปตามประกาศนี้นะครับ เพราะฉะนั้นแผนก็ตองมีแกไขได ไมใชวางแผน
ไปแลวไมมีการแกไข อันนั้นลําบากครับ ผมเรียนวาการเปลี่ยนแปลงแกไขแผนในป 2561,   
ป 2562, ป 2563 สมมติเราเรียงไวแผนนี้อยูในป 2562 แตปรากฎวาวันนี้เรากําลังทํา
งบประมาณป 2562 ปรากฏวาป 2562 มีโครงการอ่ืนท่ีมีความสําคัญจําเปนกวาป 2562 
เราก็ตองเปลี่ยนแปลง อาจจะอยูในป 2563-2564 ก็ปรับมาอยูในป 2562 อยางนี้คือ   
การเปลี่ยนแปลงแผนท่ีเราประกาศใช  เรื่องนี้ก็ไมไดมีอะไรเปนเรื่องของการประกาศใชแผน 
พัฒนาทองถ่ินสี่ปขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง เปลี่ยนแปลง เปนครั้งแรก ท่ีเรา
เปลี่ยนแปลงไปแลวนี่แหละ แตมาประกาศใหถูกตองตามระเบียบเทานั้นเอง ขอบคุณครับ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดประสงคจะอภิปรายหรือซักถามหรือไม  
ประธานสภาฯ   ถาไมมี ถือวาท่ีประชุมรับทราบ  

ท่ีประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 7 เรื่อง   อ่ืนๆ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ผมขออนุญาตแจงเรื่องเพ่ิมเติมครับ เรื่องแนะนําตัว เนื่องจากองคการบริหารสวน    
ประธานสภาฯ จังหวัดระยอง ไดมีขาราชการยายมาปฏิบัติงานท่ีองคการบริหาร สวนจังหวัดระยองใหม   

จํานวน 4 ราย ดังนี้ 1.นายอดิศักดิ์ ทองจันทรแกว ตําแหนง ปลัด อบจ.ระยอง                        
2.นายสมศักดิ์ เกตุสาคร ตําแหนง รองปลัด อบจ.ระยอง (2)  3.นางขนิษฐา สัสดีพันธ ตําแหนง 
ผูอํานวยการกองชาง 4.นางสาวภรณภัทรธัญ งามวงศเงิน ตําแหนง ผูอํานวยการโรงเรียน
มัธยมตากสินระยอง คนนี้ยังไมมานะครับ ขอเชิญขาราชการดังกลาวไดแนะนําตัว บอกชื่อ-
นามสกุล และตําแหนงท่ีทานมาประจําท่ี อบจ.ระยอง เพ่ือทานสมาชิกสภาฯ จะไดรับทราบ
และประสานงานไดอยางถูกตองนะครับ ขอเชิญทานปลัด อดิศักดิ์ ทองจันทรแกว  

นายอดิศักดิ์ ทองจันทรแกว  กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานคณะผูบริหาร 
ปลัด อบจ. ทานนายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง     

ผูทรงเกียรติครับ กระผมนายอดิศักดิ์ ทองจันทรแกว ตําแหนงเดิมนั้นเปนรองปลัดองคการ
บริหารสวนจังหวัดศรีสะเกษ ไดโอนยายมาบรรจุแตงตั้งเปนปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
ระยอง ครับผม 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  เชิญทานถัดไป ครับ  
ประธานสภาฯ 

นายสมศักดิ์ เกตุสาคร กราบเรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทานนายกองคการ
รองปลัด อบจ. บริหารสวนจังหวัดระยอง ทานสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ผูทรงเกียรติครับ  

กระผมนายสมศักดิ์ เกตุสาคร ตําแหนงเดิมหัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด
นนทบุรี ยายมาดํารงตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ครับผม 

 
 

นายเศรษฐา ... 
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นายเศรษฐา ปตุเตชะ  เชิญทานตอไป ครับ  
ประธานสภาฯ 

นางขนิษฐา สัสดีพันธ เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยองท่ีเคารพ และสมาชิกสภา
ผอ.กองชาง องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ทุกทานคะ ดิฉันนางขนิษฐา สัสดีพันธ ตําแหนง   

ผูอํานวยการกองชาง คะ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ขอบคุณท้ัง 3 ทานครับ อีกทานก็ยังมาไมไดไวแนะนํากันวันหลังครับ  
ประธานสภาฯ  มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนหรือไมครับ ขอเชิญทานเลขานุการสภา  

องคการบริหารสวนจังหวัดระยองครับ  

นางสาวอุมา วิภูษณะ  เรียนทานประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  ทานสมาชิกสภา ฯ          
เลขานุการสภาฯ ผูทรงเกียรติ และผูเขารวมประชุม ทุกทาน ดิฉันนางสาวอุมา วิภูษณะ  สมาชิกสภาองคการ 

บริหารสวนจังหวัดระยอง เขตเลือกตั้งท่ี 4 อําเภอแกลง  มีโอกาสไดพาคณะพ่ีนองประชาชน 
เขตอําเภอแกลงใน พ้ืนท่ี ท่ีรับผิดชอบไปศึกษาดูงาน ณ จังหวัดขอนแกน  จังหวัดเลย            
ไดประสานงบประมาณกับทานนายก อบจ. ในเขตพ้ืนท่ี 3 ตําบล 

 ขออนุญาต ทานประธานขอเปดสไลด  ขอบคุณคะ  

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  อนุญาตครับ เชิญเจาหนาท่ีเปดสไลดใหผูเขารวมประชุมไดรับชม  
ประธานสภาฯ 

นางสาวอุมา วิภูษณะ สืบเนื่องจากวันท่ี 19 – 23 กรกฎาคม 2561 ท่ีผานมา ดิฉันไดรับการประสาน
เลขานุการสภาฯ  จากผูนําชุมชนกลุมของ นายก อปท. กํานันผูใหญบาน ผูนําสตรี ผูนํา อสม. ในเขตของตําบล 

กระแสบน ตําบลบานนา ตําบลทางเกวียน เราไดเดินทางไปศึกษาดูงานท่ีจังหวัดขอนแกน 
กวาจะสําเร็จโครงการตองขอขอบคุณนองๆเจาหนาท่ี ผูอํานวยการกองแผนดวย               
ท่ีประสานงานเพราะการดูงานครั้งนี้เราไปดูงานเรื่องการพัฒนาเมืองท่ีจังหวัดขอนแกน       
ซ่ึงเปนบริษัทจัดการพัฒนาเมืองของขอนแกน  สไลดนี้เปนการเปดโครงการท่ีหอประชุม      
ท่ีวาการอําเภอแกลง ผูเขารวมประชุมอบรมในครั้งนี้ 250 กวาคน บริษัทขอนแกนฟวเจอร -     
เดเวอล็อบเมนต ซ่ึงประธานของบริษัทชื่อ คุณกังวาน เปนนักธุรกิจรุนลูก สอบถามแลว     
กลุมพวกเขาเปนการรวมตัวของกลุมนักธุรกิจจาก 20 บริษัท จดทะเบียนบริษัทเปน
ภาคเอกชน ทุนจดทะเบียนบริษัทละ 20 ลานบาท รวมทุนจดทะเบียน 200  ลานบาท 
แนวคิดนี้ไมไดสําเร็จในรุนเขา คิดมาตั้งแตรุนคุณพอ ซ่ึงเปนกลุมนักธุรกิจท่ีไมไดหวัง
ผลประโยชน มีจุดมุงหมายคือมุงพัฒนาเมืองขอนแกนซ่ึงเปนแคเพียงเมืองผานท่ีไมไดมี       
จุดสนใจใดๆเลย สามารถกอสรางทาเรือบกจากแนวคิดแนวทางเกาก็คือเม่ือเกิดปญหาข้ึน      
ก็จะรองเรียนมีภาครัฐศึกษาของบประมาณจากภาครัฐมีการแกกฎหมายซ่ึงยากและยาวนาน 
แนวคิดใหมคือถาเจอปญหาจะหาวิธีแกโดยใชภาคเอกชน ภาคชุมชน ภาคทองถ่ิน มารวมมือ
กัน ซ่ึงจะถามวาสําเร็จไดอยางไร เขาบอกวาใชวิธีรวมตัวกันจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
5 เทศบาลในเขตอําเภอเมืองขอนแกน เขาไปปรึกษารัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 
ขอให 5 เทศบาลจดบริษัทข้ึนมารายละเอียดนี้ดิฉันเชื่อวาผูบริหารหรือวาผูนําจะเคยพบเจอ
กับกลุมบริษัทนี้หรือตัวแทนนักธุรกิจของขอนแกนมาบางแลวพอสมควร ในสิ่งท่ีไดเมือง        
ท่ีพัฒนาแลว ไมใชสนับสนุนใหทุกคนมีรถแตเปนเมืองท่ีทําใหประชาชนในเมืองของเขาหันมา 
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ใชระบบขนสงมวลชนหรือรถสาธารณะ เขาทํารถรางไดสําเร็จทําตอเนื่องมาเปนปท่ี 3 ถามวา
ถาจังหวัดระยองเราจะคิดดิฉันวาจะตองมองตั้งแตเมืองวาน วันนี้ แตไมใชพรุงนี้ เพราะวา   
เขาเองทํามาตั้งแตรุนพอของเขา ปจจุบันคุณพอก็อายุ 70  - 80 ป แตเด็กหนุมคนกลุม
เหลานี้จะเปนกลุมคนอายุ 30  - 40 ป หลังจากนั้นไดรับคําถามจาก ทานคณะผูบริหาร    
เลขานายกองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ฝากคําถามไปวา ถาแนวคิดของคนระยองจะทํา
แบบนี้บางจะมีปญหาอุปสรรคอะไร ก็ยินดีใหคําแนะนํา คําเดียวจุดมุงหมายเดียวก็คือ        
คนระยองตองมีความจริงจัง จริงใจ ความมุงม่ันท่ีจะแกปญหารวมกันโดยไมมีขอจํากัด       
ทางความคิดท่ีจะปดก้ันตัวเอง ถาเปนไปไมไดคิดไมไดแตจะตองมองไปขางหนาวาเปนไปได 
และทําได หลังจากนั้นก็มีการเดินทางไปท่ีจังหวัดเลย มีการศึกษาดูงานของชนเผาไทยดํา    
ซ่ึงมีมาตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 5 ตนตระกูล ซ่ึงสืบ 
เชื้อสายมาจากลาว เวียดนาม กลุมนี้ มีความเปนกันเอง นับถือผี แบงแยกชัดเจน บานเปนทรงรูป
หลังคาเตาสามารถกันพายุกันความหนาวเย็น ท่ีสําคัญถารักสาวบานนี้ตองใชเวลาสูขอรอนาน
ถึง 3 ป หลังๆประธานเผาบอกวามีคนหนุมระยองไปสูขอเหมือนกัน มีการขอผีวาจาก 3 ป 
เหลือ 3 เดือน ก็มีเกิดข้ึนมาแลวคะ ในการศึกษาดูงานครั้งนี้ทุกคนท่ีเดินทางไป                 
มีความประทับใจและก็ฝากขอบพระคุณ มายังคณะผูบริหารองคการสวนจังหวัดระยอง     
ทางอบจ.ระยอง ท่ีใหโอกาสแลวจะสามารถนําเอาความรูนี้ไปใชโดยเฉพาะ คนแกลงมีแนวคิดวา 
เมืองแกลงนี่เปนเมืองผานท่ีคนกรุงเทพคนตางจังหวัดจะไปเท่ียวจังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด  
ก็มักจะมองวาอําเภอแกลงเปนเพียงทางผาน ตอไปจะหาจุดขายจุดเดนหรือทรัพยากรท่ีมีอยู
ออกมา ออกมาดึงดูดนักทองเท่ียวใหมากข้ึนคะ ขอบคุณคะ 

นายเศรษฐา ปตุเตชะ  ผมอยากถามวา ในกรณีรถไฟมาไมถึงระยองถาอยากทํารถรางในระยองบาง ถามีโปรเจค
ประธานสภาฯ ท่ีทํารถรางในระยองใชเปนการเรียนรูเบื้องตนก็นาจะดีเหมือนกันนะครับ ก็ลองถามทานดูนะครับ  

เชิญทานนายกฯ 
นายปยะ ปตุเตชะ ทานประธานท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติครับ ทุกคนมีสิทธท่ีจะฝนนะครับ     
นายก อบจ. เรื่องนี้เราคิดกอนเขาอีกนะครับ ศึกษามานาจะ 8 ป ท่ีจางมหาวิทยาลัยบูรพา สมัยผูวาสยุมพร ใชงบไป  

10 ลานบาท และไดมีการศึกษาเรื่องนี้กันอีก จังหวัดระยองก็ศึกษา นครระยองก็ศึกษา  
ประเด็นอยูท่ีวา ขอนแกนคิด เพราะวาขอนแกนก็เปนลักษณะเมืองใหญ มีมหาวิทยาลัยภูเก็ตคิด 
ภูเก็ตนาจะเปนเจาแรกท่ีทํา แลวก็มาถึงขอนแกน ขณะนี้คนระยองคิดเยอะเลย                
มีกลุมหอการคารุนเยาว มาพบหลายครั้งแลว วาแนวคิดของขอนแกนโมเดลนี่แหละครับ     
แตผมเรียนไดวาของเราตางกันนะครับ ของเรากําลังรวบรวมผลการศึกษาท้ังหมด ไมวาของ
เราเอง ของนครระยองหรือของจังหวัด และก็คุยกับ EEC เลขา ดร.คณิต เพราะเราเปนเมือง 
EEC ก็ตองเอา EEC มาดูวาเมืองมันจะโตอยางไรเพราะฉะนั้นคนท่ีไปเดินขบวนบอกอยากไดรถ
สถานีรถไฟฟาสถานีท่ี 10  ผมเรียนทานประธานผานไปยังสมาชิกผูทรงเกียรติวา สถานี       
ท่ี 10 อยูท่ีตรงไหน ใครตอบไดบางครับ ถาบอกวา สถานีท่ี 10 คือท่ีเกาะกลอย ผมถามวา
ทําใหเกาะกลอยมันเจริญอยางไร ทุกวันท่ีเกาะกลอยมีเซ็นทรัล ท่ีไรละ 30 ลานอยูแลว  
รถไฟฟาความเร็วสูงมาลงเปนสถานีท่ี 10 ท่ีเกาะกลอย ผมถามใครไดอะไร เมืองขยายไมออก 
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เกาะกลอยรถก็ติดอยูแลว เพราะฉะนั้นการจะมีสถานีท่ี 10 ท่ีระยอง ทานตองมองวา สถานี    
ท่ี 10 ตองเปนสถานีท่ีทําใหเมืองระยองมันขยายเพราะไมใชวารถไฟฟาไมใชรถท่ีรับ
ประชากรแลวไปสงท่ีบานทุกบานนะ รถไฟฟาคือวิ่งมาแลวจอดแลวคนลง แลวมีรถเชื่อมตอ   
มี Feeder เขาไปทุกอําเภอ เพราะแนวทางนี้ สถานีท่ี 10 หายไปเนื่องจากเดิม สถานีท่ี 10 
ใชรางรถไฟเกามาทางสายมาบตาพุด ผมเปนคนคานเองเพราะไมเห็นดวย ขนคนทุกวัน วันละ
หลายเท่ียว ผานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุด ไมมีใครทํากัน มีแตวาเมืองอุตสาหกรรมอยาให
คนเขา  เคยมีขาวมาบตาพุดระเบิด ทานรูไหมมันวุนวายขนาดไหนแคมันยังไมระเบิดจริง      
มีขาวโรงงานไฟไหม รถติดท้ังเมืองคนระยอง ตื่นตกใจกลัว คนไมรูจะไปไหน เพราะฉะนั้น
รถไฟความเร็วสูงจึงไมจําเปนตองผานมาบตาพุด มาบตาพุดจะผานก็ตอเม่ือรถขนสงสินคา 
รถไฟขนสงสินคาถึงจะผานมาบตาพุด เพราะมาบตาพุดมีสินคาเยอะมาก สวนคนจน สถานี    
ท่ี 9 คือ สนามบินอูตะเ ภา ซ่ึงมีคนเยอะมาก ขนคนอูตะเพาไมจําเปนตองเขามาบตาพุดครับ 
คุณจะตัดออกทางไหนก็ได แลวมาวางจุดยุทธศาสตรเมืองใหม เปนสถานีท่ี 10 อาจจะเปน
บานแลง ตะพง นาตาขวัญ เมืองก็จะขยาย และสถานีตอไปก็เปน จังหวัดจันทบุรี จังหวัด
ตราด นี่คือเปาหมายของ รถไฟฟาท่ีเลื่อนไป ตองศึกษาเพ่ิมเติมวา จบออกจากสนามบิน        
อูตะเภาจะมาระยองมาทางไหนและสถานีอยูตรงไหนและเมืองจะขยายไป ไมใชอยูในระยอง
ระยองรถก็ติดอยูแลว ไมเกิดประโยชนเลื่อนไปอีก 1 ป หรือ 2 ป ตอจากนี้ก็เริ่มจะศึกษาแลว
ครับ เขาใหเงินมา 200 ลานบาท เพ่ือศึกษาวา ออกจากอูตะเพาแลวจะไปท่ีไหน ทีนี้มาดู   
การเชื่อมตอสําคัญมาก จังหวัดระยองเรื่องรถสาธารณะเราลมเหลวมากเราไมมีรถถึง
มหาวิทยาลัยพระจอมเกลาพระนครเหนือคนจะไปเรียนหนังสือก็ไมมีรถ คนจะเรียนตอง       
มีรถเองตองข่ีมอเตอรไซด นี่คือความยุงยากของพฤติกรรมคนระยองท่ีชอบใชรถสวนตัว      
ไมชอบใชรถสาธารณะเพราะรถสาธารณะไมสามารถรองรับได มีแตรถสองแถว ระบบ
สาธารณะเราหวยมาก เพราะ  Feeder เราตองใชชองทางพิเศษเราไปใชแบบขอนแกนกับ
ภูเก็ตไมไดหรอกครับ เพราะมันจะเปนปญหาและอุปสรรคเยอะมากแคเราจะทําสะพานลอย
ขามสี่แยก  PMY ยังทําไมไดเลยครับ ทุกวันนี้ยังติดอยูเลย เพราะไปประชาพิจารณเม่ือไหร     
ก็โดนดากลับบานไมทัน เพราะผูเสียผลประโยชนตึกแถวนั้นไมยอมใหทําหรอกครับ ทําอุโมงค
รถใตดินก็ทําไมได เพราะ right of way มันไมพอ ปญหาคือตองใชชองทาง  เพราะกฎหมาย 
EEC ถาเปนแนวทางท่ี EEC เห็นวาตองทํา จะยกเวนกฎหมายอยางอ่ืนหมดเลย จังหวัดระยอง
โชคดีท่ีอยูใน EEC และในขณะนี้เราไดตั้งคณะกรรมการแลว ซ่ึงผมไดประชุมไปหลายครั้งแลว   
ก็จะขออนุญาตทานประธานฯ ใหทานผูเชี่ยวชาญดานแผน ทานอรุณ วิชกิจ ไดกลาวอภิปราย
วาโครงการนี้เริ่มแลวจะเปนอยางไรเพราะทานเปนผูอํานวยการขนสงท่ีรูเรื่องรถขนสงดี   
เชื่อมจากทะเลยังไง เชื่อมจากอูตะเพายังไง เชื่อมจากสถานีรถไฟอยางไร เราเริ่มแลวนะครับ 
โดยมีทานท่ีปรึกษามนตรีเปนประธาน ขออนุญาตทานประธานครับ 

นายอรุณ วิชกิจ  กราบเรียนทานประธานสภาฯ ท่ีเคารพ ทานสมาชิกผูทรงเกียรติทุกทาน กระผม     
ผูเช่ียวชาญ    ขออนุญาตกราบเรียนเพ่ิมเติมจากทานนายกฯดังนี้นะครับ จริง  ๆจังหวัดระยองท่ีทานนายกฯ
ดานการวางแผนฯ  ผมยายมาอยู ทานก็ใหเงินมา 10 กวาลานนะครับ เพ่ือการศึกษาในระบบขนสง แตในขณะนั้น   

มีการศึกษา 3 ระบบดวยกัน คือระบบขนสงสาธารณะ ระบบรถโดยสารประจําทางสงคนงาน 
รับสงนักเรียน ก็เปนประการหนึ่ง หลังจากนั้นเองในการศึกษาขอมูลตางๆในการศึกษาขอมูล
ตางๆ ในการศึกษาผมอยูในกรมมา 21 ป ซ่ึงทุกคนก็ไปดูงานวาควรจะเปนอยางนั้นอยางนี้ 

 
ไมวาจะเปน... 
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   ไมวาจะเปนรถรางรถไฟ แตบานเราทําไมทําไมได สวนหนึ่งนะครับจะเห็นไดวาจังหวัดระยอง

นั้นในรถสาธารณะไมมีกลุมนายทุนนะครับ สําหรับรถบรรทุกเรายิ่งใหญมาก เพราะฉะนั้น     
ในสวนของรถสาธารณะจะไปยิ่งใหญในภาคอีสาน จะเห็นวามีสมาคมรถโดยสารท่ีโคราช 
สมาคมรถโดยสารท่ีขอนแกน แตของเรายิ่งใหญในรถบรรทุกจะยิ่งใหญมาก สวนในระยอง
แลวจะเปนรถการขนสงสินคาท้ังสิ้นอันนั้นก็จะเปนบทท่ีกราบเรียนไว  อีกสวนหนึ่งคือกลุมทุน
ในระบบสาธารณะท่ีทานนายก วาเราจะพัฒนาเพราะเราใชระบบสหกรณ จริงๆ  สหกรณ     
เราเรียนไดเลยวามันเหมาะสําหรับบางเรื่องแตไมเหมาะสําหรับรถสาธารณะเพราะการจะ
พัฒนารถสาธารณะตองมีการลงทุนแตรถสหกรณแตะเม่ือไหรขอเปลี่ยนยาง ขอปรับปรุง
เม่ือไหรก็ถูกดา ปจจุบันรถสองแถวสวนใหญจะมีนายทุนซ้ือไปแลวก็มาใหเชาเพราะฉะนั้น   
การพัฒนาก็ไมเกิดข้ึนการจะไปแตะอะไรตางๆก็จะถูกรองเรียนวาทําลายคนจนอันนี้เปน
ปญหาสวนหนึ่ง ปญหาภาพรวมคือท่ีเรากําลังศึกษา ท่ีทานนายกมอบหมายอยูก็มีกลุมทุนของ
จังหวัดระยองมารวมพิจารณาท่ีทานนายกมอบหมายไป  เขาก็เสนอวาควรมีรถรางอยางท่ี
ทานเลขากลาว โดยเฉพาะรถรางท่ีอยูกลางถนน ผมกราบเรียนไปวาเปนไปไมได            
เพราะกรุงเทพฯ เคยทํามาแลว รถรางแตเปนรถรางท่ีใชยางวิ่งกลางถนนรถจอดเกาะกลางถนน 
มีคนขามถนนโดนรถชนตายมาแลว ไมเหมือนตางประเทศท่ีเดินขามแลวรถหยุดทันที ปญหา
การใชของทุกจังหวัดก็คือการวางผังเมืองยังไงก็ขีดเสนทางรถสาธารณะไมไดเพราะการวางผังเมือง
ในระยองยังไมเกิดข้ึนเลย ถาเทียบแลวจะเห็นบานเมืองท่ีดีท่ีสุดคือยะลา ยะลามีการ          
วางผังเมืองท่ีดีท่ีสุดคือ ศาลหลักเมืองอยูตรงกลางแลวแตกเปนใยแมงมุม แตบานเรา
ศาลหลักเมืองยังหาท่ีจอดรถไมไดแลวใครจะไปกราบ ศาลหลักเมืองก็ไมสงางามประกอบดวย
แหลงท่ีอยูท่ีอาศัยก็กระจัดกระจาย  ถาเปรียบเทียบกับตางประเทศซานฟรานซิสโก เมืองเขา
ท่ีอยูก็อยูเลย ทํามาหากินแหลงธุรกิจก็ธุรกิจเลย การจะกําหนดลากคนจากแหลงท่ีอยูมา   
แหลงทํางานมันงาย ของเราทํางานมาบตาพุดแตมาพักท่ีระยอง โรงแรมนั้นท่ีพักนี้        
กระจัดกระจาย จะเห็นไดวารถบัสในขณะถาเราศึกษาอยูจอดเยอะไปหมดเลย ปญหามันก็    
ไมสามารถท่ีจะเปนจุดจอดได แมแตนักเรียนเองท่ีเราติดกันขาง อบจ. คงไมเอยนาม       
นายกเคยสั่งผมใหสรางหองใหญๆแลวเอาเด็กมารวมท่ีนี่แลวหารถมาสงตามโรงเรียนตางๆ   
แตทานผูปกครองเปนหวงลูกเอารถมาจอด ตายาย พอแม จูงลูกไปสงถึงท่ี แลวนั่งเฝาอยู 
เพราะเขาไมไวใจบานเราเปนแบบนั้น เพราะฉะนั้นในเรื่องผังเมืองก็เปนปญหาสวนหนึ่ง      
อีกสวนหนึ่งก็เปนสภาพอากาศ ทานจะเห็นวาการเดินทางไปตางประเทศ walk street     
บานเขาเดินได แตบานเราเดินหนอยก็รอน ตองมี door to door จริงๆ เพราะฉะนั้น
การศึกษาวิจัย ม.เกษตรฯ ม.บูรพา หรือหลายๆ ม.ท่ีมาทําการศึกษา เสนทางท่ีจะจอดรถ
ท้ังหมดจริงๆจะตองจอดจุดใหญๆแต ทุกคนจอดหนาบานตัวเองหมดเลย มันเปนไปไมได     
ทําใหการลมเหลว เปนปญหาอีกสวนหนึ่งท่ีจะวางระบบการขนสงเพราฉะนั้นจะเห็นไดวา คือ 
1.กลุมทุนสวนใหญจะไปลงทุนรถบรรทุก 2.ระบบการวางผังเมืองบานเรามันไมไดวางท่ีอยูอาศัย
กับท่ีอยูอาศัย แหลงทํากินกับแหลงทํากิน มันก็เกิดปญหาในการวางระบบขนสงท้ังหมด      
แตอยางไรก็ตามท่ีทานนายกมอบหมายไปซ่ึงกําลังพิจารณาอยูคือวาระบบการเชื่อมตอจาก
สนามบินอูตะเภา จะลากไปแหลงทองเท่ียว เกาะเสม็ด ปลวกแดง แหลงอุตสาหกรรมอยางไร
ก็เอาสามารถท่ีทําได บทสรุปคงจะยืดยาว  เสร็จเม่ือไหรจะทํารายงานเรียนใหทานนายก ฯ
และทางสภาฯ ทราบอีกครั้งครับ ขอกราบขอบพระคุณครับ 

นายเศรษฐา… 
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นายเศรษฐา ปตุเตชะ     มีสมาชิกสภาฯ ทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนๆ อีกหรือไม  
ประธานสภาฯ        ถาไมมี ผมขอปดประชุม  ตองขอขอบคุณทุกทานท่ีไดสละเวลาเขารวมประชุม      

เพ่ือสรางสรรคความเจริญใหทองถ่ิน  ตลอดจนกระท่ัง ใหความรวมมือรวมใจในการดําเนิน
กิจการขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง ใหเกิดประโยชนสูงสุดแกพ่ีนองประชาชน     
และทองถ่ินของเรา และทายนี้ขออวยพรใหทานประสพแตความสุข ความสมหวัง             
ในสิ่งท่ีพึงปรารถนาทุกประการ       

เลิกประชุม  เวลา  1 0.58 น.   
 
 

(ลงชื่อ)            ผูจดรายงานการประชุม 
       (นางจันทรทรา  โสภา) 
       หัวหนาฝายการประชุม 

 
                                                    (ลงชื่อ)               ผูตรวจรายงานการประชุม 

       (นางสาวอุมา วิภูษณะ) 
                                                     เลขานุการสภาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

 

 

 

 

 


